

Số: 40 /KH - UBND

Bình Lãng, ngày 16 tháng 6 năm 2023

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 124-KH/TU, ngày 19/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới**

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) (viết tắt là *Chỉ thị số 12-CT/TW*) và Kế hoạch số 124-KH/TU, ngày 19/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (viết tắt là *Kế hoạch số 124-KH/TU*) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 1970/KH-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Hải Dương (viết tắt là *Kế hoạch số 1970/KH-UBND*) về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 124-KH/TU, ngày 19/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số: 114/KH-UBND ngày 13/6/2023 của UBND huyện (viết tắt là *Kế hoạch số 114/KH-UBND*) về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư. UBND xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW, Kế hoạch số 124-KH/TU, Kế hoạch số 114/KH-UBND và các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác đối ngoại nhân dân; góp phần củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện nhà nói riêng, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế-xã hội.

**2. Yêu cầu**

- Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phải bám sát Chỉ thị số 12-CT/TW và nội dung Kế hoạch số 124-KH/TU, Kế hoạch số 114/KH-

UBND; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa quan hệ trong hoạt động đối ngoại, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Nhân dân và Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại.

## **II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

### **1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới**

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW, Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW, ngày 18/4/2022 của Ban Đối ngoại Trung ương về quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, Kế hoạch số 124-KH/TU và Kế hoạch số 1970/KH-UBND từ đó tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, xác định việc nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân là góp phần phát triển đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

### **2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với công tác đối ngoại nhân dân**

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp chính quyền; tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức nhân dân với vai trò nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

### **3. Tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế**

Tăng cường phối hợp tuyên truyền đối ngoại trong mỗi sự kiện để giới thiệu về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước và của địa phương; quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hải Dương nói chung và huyện Tứ Kỳ nói riêng.

### **4. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nhân dân**

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, quần chúng Nhân dân về tình hình trong nước, quốc tế, khu vực, quan hệ giữa Việt Nam với các nước; chủ trương, đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, ứng dụng thành tựu phát triển của các nền tảng công nghệ số các ứng dụng truyền thông mới, chủ động tận dụng mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các ban, ngành, đoàn thể phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị và Nhân dân tại địa phương các nội dung tại Kế hoạch số 124-KH/TU, Kế hoạch số 114/KH-UBND và nội dung Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

2. Các cán bộ, công chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện việc củng cố, phát triển và mở rộng quan hệ hữu nghị; tăng cường các hoạt động liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn.

